



ประกาศวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
เรื่อง แจ้งรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติ
ในการเข้ารับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ให้สถานศึกษาดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการระดับสถานศึกษาเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเข้ารับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ
๑	นางสาวศุภาภรณ์ ประคองทรัพย์	รองผู้อำนวยการ	มีคุณสมบัติ
๒	นายชนะพล ทิพย์คงคา	รองผู้อำนวยการ	มีคุณสมบัติ
๓	นายพัลลภ ผลพฤษา	ข้าราชการครู	มีคุณสมบัติ
๔	นางสาวสรสรี สุประภา	ข้าราชการครู	มีคุณสมบัติ
๕	นางสาวณัฐรยาน์ ธีรกุลจินดาภรณ์	ข้าราชการครู	มีคุณสมบัติ
๖	นายถาวร อินทานนท์	ข้าราชการครู	มีคุณสมบัติ
๗	นายภาคภูมิ พุ่มโพธิ์ทอง	ข้าราชการครู	มีคุณสมบัติ
๘	นางสาวนันทิชา ภูมิโคกรักษ์	ข้าราชการครู	มีคุณสมบัติ
๙	นายบุญไทย มกราวรนนท์	ข้าราชการครู	มีคุณสมบัติ
๑๐	นายชิตณรงค์ อักษรศรี	ข้าราชการครู	มีคุณสมบัติ
๑๑	นายธีรศักดิ์ มะหะหมัด	ข้าราชการครู	มีคุณสมบัติ
๑๒	นางสาวเบญจมีภัทร์ แสงโสฬส	ข้าราชการครู	มีคุณสมบัติ
๑๓	นางวาสนา แคว้งใจ	ข้าราชการครู	มีคุณสมบัติ
๑๔	นางสาวพรรณพนัช วงษ์วัง	ข้าราชการครู	มีคุณสมบัติ
๑๕	นายสหัสเนตร ติมงคล	ข้าราชการครู	มีคุณสมบัติ
๑๖	นางสาวอฉจิมา จิตติกาญจน์	ครูผู้ช่วย	มีคุณสมบัติ
๑๗	นางสาวมัญชุพร จันทะเขี้ยว	ครูผู้ช่วย	มีคุณสมบัติ
๑๘	นายคนุสรณ์ พรหมแสง	ครูผู้ช่วย	มีคุณสมบัติ
๑๙	นางสาวอรนิตา ทองอยู่	ครูผู้ช่วย	มีคุณสมบัติ
๒๐	นางสาวนราวัลย์ จันสุข	ครูผู้ช่วย	มีคุณสมบัติ
๒๑	นางสาวฐิตินันท์ รอบบุญ	ครูผู้ช่วย	มีคุณสมบัติ
๒๒	นายกร วนระมย์	ครูผู้ช่วย	มีคุณสมบัติ
๒๓	นางสาวปณิตา ครองธรรม	ครูผู้ช่วย	มีคุณสมบัติ
๒๔	นางสาวจุฑามาส คติธิติมา	ครูผู้ช่วย	มีคุณสมบัติ
๒๕	นางสาวกรรณิกา สุนิกุล	ครูผู้ช่วย	มีคุณสมบัติ

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ
๒๖	นางสาวกมลรัตน์ สุพวงแก้ว	ครูผู้ช่วย	มีคุณสมบัติ
๒๗	นายอิสรา ชัยณรงค์รัตน์	ครูผู้ช่วย	มีคุณสมบัติ
๒๘	นายสมชาติ สมเชื้อ	ครูผู้ช่วย	ขาดคุณสมบัติ
๒๙	นางสาวจุรีรัตน์ วัชรรัตน์	พนักงานราชการ (ครู)	มีคุณสมบัติ
๓๐	นางสาวทองศรี บัวศรี	พนักงานราชการ (ครู)	มีคุณสมบัติ
๓๑	นางสาวพรเพ็ญ วงศ์วิวิพัฒนา	พนักงานราชการ (ครู)	ขาดคุณสมบัติ
๓๒	นายวิพล อ่อนเข้ม	ลูกจ้างประจำ	มีคุณสมบัติ

ดังมีรายละเอียดตามแบบสรุปการตรวจคุณสมบัติที่แนบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางสาวจงสภาพร ดาวเรือง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ